

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2012

นิมิตของมันมินในปีใหม่ 2012

เป็นหัวหอกในการประกาศข่าวประเสริฐกับผู้คนที่ทั่วโลก ด้วยพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์หาชั้น ด้วยการเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณ ในท่ามกลางการทำงานอย่างรอนแรงของพระวิญญาณบริสุทธิ์

“จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะความสว่างของเจ้านั้นแล้วและสง่าราศีของพระเยซูฮวาห์ขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่า ดุจดัง ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกและความมืดที่บังคลุมนานชดิวทั้งหลาย แต่พระเยซูฮวาห์จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเจ้าจะเห็นสง่าราศีของพระองค์เหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและกษัตริย์ทั้งหลายยังความสุขในแห่งการขึ้นของเจ้า จงขจัดตาของเจ้านองให้รอบและดู เขาทั้งปวงมาอยู่ด้วยกัน เขาทั้งหลายมาหาเจ้า บุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากที่ไกลและบุตรสาวทั้งหลายของเจ้าจะรับการเลี้ยงจากเจ้า” (อิสยาห์ 60:1-4)

พี่น้องชายหญิงที่รักทุกท่าน...

พระเจ้าพระบิดาได้ทรงประทานนิมิตกับเราว่าคริสตจักรแห่งนี้จะลุกขึ้นและฉายแสงแห่งความจริงเข้าไปในโลกที่มีคนนอกรีตและความบาปและความชั่ว ระบอบของไครทงนำคริสตจักรให้ลุกขึ้นและฉายแสงเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐกับผู้คนที่ในประเทศและการทำพันธกิจทั่วโลกกระทั่สามแห่งการก้าวกระโดดของคริสตจักรเริ่มต้นในปี 2010 นับจากนั้นเป็นต้นมาผู้คนจำนวนมากได้รับความรอดในกระแสน้ำที่รวดเร็วฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าทรงอวยพรให้คนเหล่านั้นหลายคนได้กลายเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณและมนุษย์ฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ซึ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้า นอกจากนั้น พระเจ้าได้ทรงประทานความสว่างดั้งเดิมให้กับเราซึ่งมีพลังอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ พระองค์ได้ทรงวางรากฐานอันแข็งแกร่งเพื่อสร้างสถานนมัสการที่มีความสง่างามของพระเจ้าโดยผ่านฤทธิ์อำนาจที่แผ่มาจากผู้เลี้ยง การฉลองครบรอบ 30 ปีของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลจะมีขึ้นในปี 2012 พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมพระพรที่อยู่นเหนือจินตนาการเอาไว้จากจุดเริ่มต้นของปีพระพรชนิดใดบางที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคริสตจักร ในปี 2012

พระเจ้าทรงกระทำการมากมายเพื่อช่วยให้วิญญาณและจิตใจของสมาชิกคริสตจักรจำเริญขึ้นและมีพละมานัยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงอนุญาตให้สมาชิกคริสตจักรมีความเชื่ออยู่ในระดับใดก็ตาม “การสัมมนาผู้นำกลุ่ม 2011” และช่วยคนเหล่านั้นให้เต็มเต็มในสิ่งที่ตนขาด บัดนี้พระเจ้าจะทรงเทพระพรมเหนือคริสตจักรและสมาชิกแต่ละคนเนื่องจากคนเหล่านั้นมีคุณสมบัติพร้อม ด้วยเหตุนี้ในปี 2012 ผมหวังว่าท่านจะไม่เพียงแต่ได้รับพระพรในฝ่ายวิญญาณและร่างกายและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น แต่ท่านจะเป็นพยานถึงพระเจผู้ทรงพระชนมอยู่และมุ่งหน้าไปสู่ศตวรรษที่สาม

อัครทูตและสมาชิกของคริสตจักรในยุคแรกเผยแพร่พระกิตติคุณอย่างแท้จริงอย่างผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งนี้กลายเป็นแรงแห่งการขับเคลื่อนที่เริ่มต้นเหตุให้จักรภพ โรมเลือกคริสตศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและพระกิตติคุณได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเวลานี้โลกกำลังประอ้อนไปด้วยความบาปและความชั่วเพิ่มขึ้นทุกวี่วัน

เป็นการยากที่จะพบความสว่าง แมแต่คริสตจักรเองก็เสื่อมถอยแมหลังจากยุคแห่งการปฏิรูปคริสตจักรก็ตาม ในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าได้ทรงก่อตั้งคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลขึ้นและทรงมอบหน้าที่ของการประกาศกับผู้คนที่ในประเทศและการทำพันธกิจทั่วโลกให้กับคริสตจักรเพื่อให้เผยแพรพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ไปยังส่วนที่อยู่ห่างไกลที่สุดของแผ่นดินโลก เพราะเหตุนี้ คริสตจักรจึงไม่เคยหยุดทำพันธกิจผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (เช่น หนังสือและหนังสือพิมพ์) และพันธกิจกระจายภาพเสียง ผลลัพธ์

ก็คือในปัจจุบันนี้คริสตจักรมีคริสตจักรสาขาและคริสตจักรร่วมพันธกิจทั้งในและนอกเกาหลีประมาณ 10,000 แห่ง ในปี 2012 นี้คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลจะประกาศพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ออกไปทั่วโลกเหมือนพวกอัครทูตและสมาชิกของคริสตจักรในยุคแรกด้วยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสตจักรจะทำให้แผ่นดินของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงอย่างยิ่งใหญ่

พระเจ้าทรงต้องการสถานนมัสการที่ไม่ใช่ความงดงามเฉพาะภายนอกเท่านั้นแต่เป็นสถานนมัสการที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์และเป็นที่ยอมรับการประกาศถึงพระคำแห่งชีวิตด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงเพิ่มพูนฤทธิ์อำนาจของผู้เลี้ยงและความเชื่อของสมาชิกคริสตจักรของเราเพื่อเปิดเผยถึงสง่าราศีของพระองค์กับผู้คนที่ทั่วโลกผ่านสถานนมัสการที่ถูกสร้างขึ้นด้วยบุตรที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ของพระองค์ เวลานี้มันกำลังจะมาถึง พระเจ้าจะทรงสร้างสถานนมัสการที่พระองค์พอพระทัยด้วยมือของบุตรที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งเป็นพันธกิจใจเหมือนพระทัยของพระองค์ พระเจ้าจะได้รับการยกย่องแก่กระทั่จากผู้คนชาวโลกผ่านทางสถานนมัสการนี้ ผมขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้น

แต่พระเจ้าพระบิดาสำหรับที่คืนเพื่อการสร้างสถานนมัสการคาอันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอิกสถานนมัสการ ผมขอบพระคุณพระองค์ด้วยหัวใจของหม่อีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงประทานพระพรทางด้านการเงินให้กับเราและทรงกระทำการร่วมกับเราในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง

เวลานี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและความบาปและความชั่วมีอยู่อย่างคายน ในเวลานี้เราต้องการฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อจะขยายแผ่นดินของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ไว้ในยอห์น 14:12 ว่า “ผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราไครกระทำนั้นด้วย และเขาจะกระทำกิจการซึ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา” พระเจ้าได้ทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจที่เหนือของพระองค์กับบัมตั้งแต่การเปิดตัวของคริสตจักรเป็นต้นมาและทรงเปลี่ยนจิตใจของมนุษย์ ด้วยการเริ่มต้นใหม่ในปี 2012 เราจะมีมุ่งไปหาขุมชนคริสเตียนในเกาหลีและทั่วโลก ความน่าเชื่อถือของเราจะได้รับการพิสูจน์ผ่านทางฤทธิ์อำนาจสูงสุดซึ่งไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ ฤทธิ์อำนาจนี้จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ ปกป้องความเชื่อในเขา และนำดวงวิญญาณจำนวนมากไปสู่หนทางแห่งความรอดด้วยเช่นกัน

พระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์ พระองค์ทรงต้องการให้เรามีความเชื่อที่สมบูรณ์ด้วยการกำจัดจิตใจที่ล่องลอยและมูสาทั้งไปและเอาชนะการทดลองทุกอย่างด้วยความชื่นบานและการขอบพระคุณด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทานให้กับเราทุกสิ่งที่เราขอและแบ่งปันความรักกับเราในสวรรค์อันงดงาม

พระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์ พระองค์ทรงต้องการให้เรามีความเชื่อที่สมบูรณ์ด้วยการกำจัดจิตใจที่ล่องลอยและมูสาทั้งไปและเอาชนะการทดลองทุกอย่างด้วยความชื่นบานและการขอบพระคุณด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทานให้กับเราทุกสิ่งที่เราขอและแบ่งปันความรักกับเราในสวรรค์อันงดงาม มิสยาภิบาลอ่าวโส ดร.แจร์อ๊ก ลี

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC : 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา www.manmin.org- (มีคำเทศนาภาษาไทย)



หนังสือพิมพ์มันมินนิวส์

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเซิร์ช

จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ
121/101 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net

คำเทศนาชุด “สำเนาจากกางเขน” (8)

การตรึงบนกางเขน (2)

“แต่ท่านถูกมัดจับเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านพลาเพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลดปล่อยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องพลาชานนั้นก็ให้เราหายดี เราทุกคนได้เงินไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้เห็น ไม่ตามทางของตนเองและพระเยซูไหวาหวางลงบนทาน ซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน” (อิสยาห์ 53:5-6)



ดร.เจอร์รี ลี คิชยาภิบาลอ่าวโฮ

ความรู้อย่างถ่องแท้ในเรื่องการจัดเตรียมของพระเจ้าในการตรึงบนกางเขนของพระเยซูจะช่วยให้เราสามารถหยั่งรู้ถึงความรักของพระเจ้าของเราจากส่วนลึกแห่งจิตใจของเราและดำเนินชีวิตอย่างรอนรนในพระคริสต์ด้วย อีที่เราจะลึกลงไปในเหตุผลที่พระหัตถ์และพระบาทของพระเยซูถูกตอกตะปูและเรื่องราวเกี่ยวกับโจรสองที่ถูกอุกขัยและทางขวาของพระเยซู. เหตุผลที่พระหัตถ์และพระบาทของพระเยซูถูกตอกด้วยตะปู

1. เหตุผลที่พระหัตถ์และพระบาทของพระเยซูถูกตอกด้วยตะปู

การประหารชีวิตส่วนใหญ่จะสิ้นสุดลงในช่วงสั้น โดยไม่สร้างความเจ็บปวดมากเท่าไรนัก แต่การตรึงบนกางเขนสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสในระยะเวลาอันยาวนาน เมื่อมือและเท้าของนักโทษถูกตอกเข้ากับไม้กางเขนซึ่งต่อมาจะถูกยกขึ้นตั้งฉากกับพื้นดิน น้ำหนักตัวทั้งหมดของเขาก็จะยวบลง ไปอยู่ที่ร่างกายของเขาและจะสร้างความเจ็บปวดมากขึ้นให้กับจุดที่เขาค

ถูกตอกด้วยตะปู นอกจากนี้ เนื่องจากพระหัตถ์และเท้าของพระเยซูจะติดอยู่กับไม้กางเขนที่ค้ำค้ำของร่างกาย คนที่ถูกตรึงจะหลังเลื้อยออกมาอย่างต่อเนื่องและเขาจะอยู่ในความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของคุณเพราะเหตุใดพระหัตถ์และพระบาทของพระเยซูจึงต้องถูกตอกด้วยตะปู กางเขนที่เขาคทำและบาปที่เขาทำด้วยมือและเท้าของตนพระเยซูตรึงกับเราในมาระโก 9:43-45 ว่า “ถ้าท่านหลงผิด จงตัดมันทิ้งเสียซึ่งเขาจะชีวิตด้วยมือขวามือและต้องตอกนรกในไฟที่ไม่มืวันดับ ในที่นั้นตัวหัวนอนของพวกเขาก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย ถ้าเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงตัดมันทิ้งเสียซึ่งเขาจะชีวิตด้วยเท้าขวามือและต้องตอกนรกในไฟที่ไม่มืวันดับ” ผู้คนจำนวนมากในปัจจุบันทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่ควรทำด้วยมือของตนและไม่ประสงค์ที่จะทำบาปที่เขาไม่ควร ไปด้วยเท้าของตนพระเยซูไม่มีบาปทรงได้เราให้พ้นจากบาปที่เราทำด้วยมือและเท้าของเราด้วยการถูกตอกที่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์และหลังพระโลหิตจนสิ้นพระชนม์ ด้วยเหตุนี้ใครก็ตามที่ต้อนรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตนก็สามารถได้รับการยกโทษโดยไม่ต้องตัดมือและเท้าของตนทั้งเมื่อเขากลับใจและสามารถกำจัดบาปทั้งสิ้นของเขาทั้งไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อจะยกโทษบาปของเราและป้องกันเราจากการลงไปสู่ไฟนรก พระเยซูทรงยอมให้พระองค์พบกับความทุกข์ทรมานบนกางเขนถึงกระนั้น ศรัทธาและความเชื่อของพระองค์ในพระเยซูและอากกลับใจจากบาปของตนด้วยใจที่เป่าก ยังมีอีกหลายคนที่อยู่ในความบาป 1 ยอห์น 1:6 บอกเราว่า “ถ้าเราจะไม่ยอมจำนนต่อพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืด เราทำผิดและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง”

ยิ่งกว่านั้น กาลาเทีย 5:19-21 เตือนเราว่าคนที่ประพฤติตาม “การงานของเนื้อหนัง” จะไม่ได้ “รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก” ใครก็ตามที่กล่าววาทนได้กลับใจจากส่วนลึกแห่งจิตใจของตนก็ไม่สามารถทำบาปแบบเดียวกันซ้ำอีกถ้าหาก

2. บุตรของพระเจ้าเป็นอิสระจากคำแช่งสาปของธรรมบัญญัติด้วยความเชื่อ

พระเยซูถูกแช่งสาปแทนเราด้วยการหลังพระโลหิตของพระองค์และด้วยการถูกตรึงและเราที่เชื่อในเรื่องนี้

ก็ได้รับการยกโทษบาปทั้งสิ้นของเราและเป็นอิสระจากคำแช่งสาปของธรรมบัญญัติ บุตรของพระเจ้าผู้เชื่อและที่ต้อนรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตนก็ได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคภัย ความอ่อนแอ ความยากจน และภัยพิบัติทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้ บุตรของพระเจ้าผู้ใดที่ต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระองค์จะอยู่ภายใต้การเฝ้าดูของพระเจ้าอยู่เสมอ ถ้าการทดลองและความยากลำบากเกิดขึ้นกับเขาแม้เขาจะดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า การทดลองเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อพระพรสำหรับเขา ในช่วงแห่งการทดลองและความทุกข์ลำบากเช่นนี้ เขาคควรจำพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในยากอบ 1:12 ที่ว่า “ความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดลอง เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์” เขาไว การเอาชนะการทดลองและความทุกข์ลำบากด้วยการขอบพระคุณจะก่อให้เกิดพระพรทั้งในฝ่ายร่างกายและวิญญาณ

ท่านควรทำเช่นใดถ้าการทดลองและความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นกับท่านเพราะท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับท่านที่จะกลับใจอย่างรวดเร็วและหันกลับจากวิถีทางของท่าน เมื่อท่านทำลยคำแช่งสาปและอธิษฐานด้วยความเชื่อ การทดลองและความทุกข์ลำบากก็จะถูกขับไล่ออกไป ในบางกรณีท่านพบกับความยากลำบากไม่ใช่เพราะท่านทำบาป แต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแต่ในช่วงเวลานั้น พระเจ้าจะทรงกระทำการของพระองค์ตามความเชื่อของท่านถ้าหากท่านไว้วางใจในพระองค์

ดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงถูกแช่งสาปบนกางเขน ทุกคนก็สามารถรับการยกโทษบาปของตนด้วยความเชื่อและเป็นอิสระจากคำแช่งสาปของธรรมบัญญัติ สิ่งนี้หมายความว่า การที่เรายอมรับว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อ” จะรับประกันการยกโทษให้กับเราโดยไม่มีเงื่อนไขหรือเหมือนที่พระคัมภีร์บอกเราไว้ใน 1 ยอห์น 1:7 ว่า “แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” การยกโทษบาปมีเงื่อนไขอยู่กับการ “ดำเนินอยู่ในความสว่าง” ไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์ที่ระบุว่า “เรายังคงสามารถได้รับความรอดแม้เราจะทำบาป”

พระเยซูตรึงกับเราเช่นกัน ในมัทธิว 7:21 ว่า “มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้อยู่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” จงจำไว้ว่าการยกโทษจะเกิดขึ้นและความรอดที่สมบูรณ์จะสำเร็จเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา กลับใจจากบาปของเรา พยายามที่จะไม่ทำบาปอีก และเดินอยู่ในความสว่างแล้วเท่านั้น

3. ข้อแตกต่างระหว่างบันทึกเรื่องราวของโจรสองคน

เมื่อพระเยซูทรงถูกตรึงนั้นผู้คนจำนวนมากชุมนุมกันอยู่ที่นั่นและคนเหล่านั้นดูหมิ่นและเยาะเย้ยพระเยซู มีโจรสองคนถูกตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ ขงขวาคนหนึ่ง ขงซ้ายอีกคนหนึ่ง มัทธิว 27:44

บันทึกเกี่ยวกับ โจรสองคนว่า “ถึง โจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็ขี้กกล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกัน” จากลูกา 23:39-44 เราพบว่าโจรคนหนึ่ง “พูดหยาบช้า” ต่อพระเยซูและ โจรอีกคนหนึ่ง “ห้ามปรามเขา”

เราจะอธิษฐานถึงความแตกต่างของการบันทึกนี้ได้อย่างไร นี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของพระเจ้าเพื่อว่าผู้คนที่เป็นผู้คนในรุ่นต่อไปในอนาคตจะสามารถมองเห็นภาพเหตุการณ์อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ลองวาดภาพต่อไปนี้ในสมองของท่าน นั่นคือ ภาพของไม้กางเขนสามอันที่ตั้งอยู่บนเนินเขา โกละ โกรธาภาพของฝูงชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเพื่อเฝ้าดูการประหารที่จะเกิดขึ้น และภาพของทหารโรมันที่พยายามจะกันฝูงชนที่มุ่งดูด้วยหอกและโล่ของตน

ในสถานการณ์ที่มีเสียงระอระอไววายเช่นนั้น ถ้ามีคนหนึ่งยืนอยู่ข้าง โจรคนหนึ่งเขาคงได้ยืนอย่างชัดเจนว่าโจรคนนั้นกำลังพูดอะไร แต่เขาคงไม่ได้ยินคำพูดของ โจรอีกคนหนึ่งชัดเจนนัก กล่าวคือ คำพูดห้ามปรามของโจรที่กลับใจซึ่งกำลังพูด

ว่าโจรอีกคนหนึ่งที่กล่าวหยาบช้าต่อพระเยซูอาจฟังดูเหมือนว่าโจรที่กลับใจคนนั้นกำลังพูดว่าพระเยซู ถึงกระนั้น ประชาชนที่ขึ้นอยู่ข้าง โจรที่กลับใจหรือขงพระเยซูอาจได้ยินคำพูดของ โจรทั้งสองคนอย่างชัดเจนและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำ

แน่นอน พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงสามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น แต่ด้วยการอนุญาตให้มีข้อแตกต่างดังกล่าวเกิดขึ้น ในการบันทึก พระเจ้าได้ทรงทำให้ผู้คนที่อ่านพระคัมภีร์ด้วยการคลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจน

ซึ่งเกี่ยวกับการดูภาพยนตร์เรื่องการตรึงของพระเยซูบนจอขนาดใหญ่ในโรงภาพยนตร์ชั้นดี ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราอ่านพบพระคัมภีร์ตอนต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับวิถีคิดของเรา แทนที่เราจะตัดสินพระคัมภีร์ขอลเหล่านั้นด้วยความคิดและมาตรฐานฝ่ายเนื้อหนังของเรา อันดับแรกเราควรเข้าใจความสำคัญฝ่ายวิญญาณของการคลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์... ตอนนี้ในเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงเหตุผลที่พระหัตถ์และพระบาทของพระเยซูถูกตอกด้วยตะปู มือและเท้าของเราต้องไม่เป็นพยานของความบาป แต่เราควรเป็นผู้สูงส่งว่าเป็นพระผู้ซึ่งเผยแพรความรักของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอให้ท่านแต่ละคนก้าวต่อไปและเข้าใจพระคำของพระเจ้าด้วยการคลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และชื่นชมกับสิทธิอำนาจและพระพรทั้งสิ้นที่ท่านสมควร ได้รับ ในฐานะบุตรของพระเจ้า ฝอยอธิษฐาน ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

การตรึงบนกางเขน (3)

ความหมายฝ่ายวิญญาณของการที่น้ำและพระโลหิตของพระเยซูไหลออก

“แต่เมื่อเขามาถึงพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็มีได้ทูลบาทของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่ลิ้นข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันที” (ยอห์น 19:33-34)

ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมของพระเจ้าในการทนทุกข์ของพระเยซูจะช่วยให้เราแต่ละคนเข้าใจถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และจะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในพระคริสต์มากยิ่งขึ้น ในฉบับนี้ผมจะอธิบายถึงความหมายฝ่ายวิญญาณของการที่น้ำไม่ถูกทวนและการที่น้ำกับพระโลหิตของพระองค์ไหลออก

1. การจัดเตรียมของพระเจ้าในการที่ขาของพระเยซูไม่ถูกทวน

หลังจากทนทุกข์ทรมานจากวิธีการลงโทษที่ทารุณที่สุดอยู่หลายชั่วโมงบนกางเขน ในที่สุดพระเยซูก็สิ้นพระชนม์ เนื่องจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนกางเขนเกิดขึ้นในวันศุกร์และวันต่อมาเป็นวันสะบาโต (ซึ่งชาวิวต้องรักษาไว้บริสุทธิ์) พระศพของพระเยซูจึงไม่อาจถูกวางไว้ในไม้กางเขน เพราะเหตุนี้ทนายจึงขออนุญาตขุดหลุมฝังศพให้แก่นักโทษของนักโทษลงมาจากไม้กางเขน (ยอห์น 19:31)

ทหารโรมันนำศพของโจรสลัดคนที่ถูกตรึงอยู่ข้างพระเยซูลงมาด้วยการทุบขาของโจรสลัดนั้น การทุบขานักโทษที่ถูกตรึงบนกางเขนเป็นการเร่งให้เขาตายเร็วขึ้นเพราะขาของนักโทษจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักตัวเอาไว้ได้ แต่เมื่อทหารเห็นและยืนยันว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้วทหารเหล่านั้นจึงไม่ได้ทุบขาของพระเยซู

ในสวดที่ 34:19-20 เราพบว่า “คนชอบธรรมนั้นถูกฆ่าใจหลายอย่าง แต่พระเยซูโฮธาที่ทรงช่วยเหลือเขาออกมาให้พ้นหมด พระองค์ทรงรักษากระดูกเขาไว้ทั้งหมด ไม่หักสักซี่เดียว” แม้พระเยซูทรงรับเบกบาปของมวลมนุษยและทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน เพราะพระองค์ไม่ใช่คนบาปแต่ไร้ความผิด ไร้มลทิน และทรงชอบธรรม พระเจ้าจึงทรงรับประกันว่าขาของพระเยซูจะไม่ถูกทุบ

ในสมัยของการอพยพ พระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลในกานดารวิถี 9:12 และอพยพ 12:46 ว่า “ให้กิน [แกะ] บัสดอกเต้ในบาน อย่าหักกระดูกของมันเลย” ตลอดพระคัมภีร์ “แกะ” เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซู (ยอห์น 1:29) ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าทรงสั่งไม่ให้มีการหักกระดูกของแกะซึ่งแสดงถึงพระเยซูและกระดูกของพระเยซูก็ไม่หักแม้ซี่เดียวซึ่งเป็นไปตามคำพยากรณ์อย่างแม่นยำ

2. เหตุผลที่พระเยซูทรงหลั่งน้ำและพระโลหิตของพระองค์

ตามที่เรารู้พบในยอห์น 19:34 ว่า “แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่ลิ้นข้างของพระองค์ และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันที” ทหารโรมันเอาทวนแทงที่ลิ้นข้างของพระเยซูซึ่งสิ้นพระชนม์แล้ว พระเยซูที่ถูกตรึงอยู่บนกางเขน—โดยสวมมงกุฎหนาม พระกายมีแผลจากดากรอยฉีก และพระโลหิตของพระองค์ไหลออกมาจากพระบาทและพระหัตถ์ ซึ่งถูกตอกด้วยตะปู—เป็นภาพที่น่าสยดสยองมาก จากภาพเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ด้วยวิธีที่ทารุณที่สุด (ยืนยันว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้ว) ใจหอกแทงที่ลิ้นข้างของพระองค์

อะไรคือความหมายฝ่ายวิญญาณของการที่ลิ้นข้างของพระเยซูถูกแทงด้วยหอกและการที่น้ำกับพระโลหิตของพระองค์ไหลออกมา

ประการแรก เหตุการณ์เหล่านี้เป็นพยานยืนยันอย่างชัดเจนว่าพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้ในสภาพของมนุษย์ ยอห์น 1:14 บอกเราอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคือใคร “พระวาจาได้ทรงสถาปนาของเนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา...” นั่นหมายความว่า พระเยซู (ผู้ทรงดำรงอยู่ในสภาพของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ) ได้ทรงรับสภาพของมนุษย์และเสด็จเข้ามาในโลกนี้

พระเยซูไม่ได้บังเกิดจากการผสมกันของน้ำเชื้อของผู้ชายและไข่ของผู้หญิง แต่ทรงปฏิสนธิโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ กระนั้น เพราะพระองค์ทรงบังเกิดในสภาพของเนื้อหนังและผ่านขั้นตอนการเจริญเติบโตตามปกติเหมือนคนทั่วไป พระเยซูจึงทรงมีคุณสมบัติของการเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติอย่างครบถ้วน

จาก “คุณสมบัติที่ประกาศของการเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์” ประกาศแรก ผู้ช่วยให้รอดต้องไม่ใช่ลูกหลานของอาดัมผู้ซึ่งได้ทำบาปแห่งการไม่เชื่อฟัง มีฤทธิ์อำนาจที่จะเอาชนะมารซาตาน และมีความรักซึ่งทำให้พระองค์สามารถสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อผู้อื่น

ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้ด้วยพระกายที่ประกอบด้วยเนื้อและกระดูก ทรงรู้สึกถึงความเจ็บปวดเมื่อพระองค์ถูกตรึงและมีความเห็นที่น้อย ความหิว และความกระหายเหมือนเราทั้งหลาย (มัทธิว 4:2; ยอห์น 4:6) เพื่อยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพระเยซูทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้ในสภาพของเนื้อหนัง พระคัมภีร์จึงระบุว่า “แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่ลิ้นข้างของพระองค์ และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันที”

ประการที่สอง เหตุการณ์เหล่านี้ยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์ที่เป็นเนื้อหนังสามารถมีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระเจ้าได้ ในมัทธิว 5:48 พระเยซูตรัสกับเราว่า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้รอบคอบ” พระเจ้าเองทรงเตือนเราก็คงครั้งหนึ่งใน 1 เปโตร 1:16 ว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์”

นอกจากนี้ ฟิลิปปี 2:5 เรียกร้องให้เรา “มีน้ำใจอย่างนี้เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ทรงมีด้วย” ในขณะ 2 เปโตร 1:4 บอกเราว่า “ด้วยเหตุเหล่านี้พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์”

แม้พระเยซูทรงสวมสภาพของเนื้อหนังเหมือนชายและหญิงทั่วไป แต่พระองค์ไม่เคยทำบาปและทรงมีชีวิตที่บริสุทธิ์ แม้พระองค์ทรงพบกับสิ่งที่สะท้อนอารมณ์มากมายเพราะพระองค์ทรงมีธรรมชาติของมนุษย์ แต่พระเยซูทรงดำเนินชีวิตด้วยความจริงเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับเราสามารถเป็นคนบริสุทธิ์และดีพร้อมเหมือนพระเยซูของเราและมีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระเจ้าด้วยพระทัยของพระเยซูคริสต์ได้เช่นกัน

ใครก็ตามที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า อธิษฐานอย่างร้อนรน และใช้ความพยายามทุกอย่างก็สามารถกำจัดความบาปและความชั่วออกไปจากเขาได้เพราะเขาจะได้รับและมีประสบการณ์กับพระคุณและพระกำลังจากพระเจ้าพร้อมกับความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีใครในพวกเราที่จะสามารถแก้ตัวได้ว่า “พระเยซูสามารถมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า แต่เพราะผมเป็นเพียงมนุษย์ ผมจึงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้”

ประการที่สาม เหตุการณ์เหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าด้วยพระโลหิตและน้ำของพระเยซูทำให้เรามีชีวิตที่แท้จริงและชื่นชมกับชีวิตนิรันดร์ พระโลหิตของพระเยซู (ผู้ไม่มีทั้งความบาปดั้งเดิมและไม่เคยทำบาป) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูนี้ เราจึงสามารถรับการยกโทษบาปของเราและมีชีวิตอยู่ในนิรันดร์ด้วยความเชื่อ ยิ่งกว่านั้น ในฝ่ายวิญญาณ นั้นเป็นสัญลักษณ์ของ “พระคำ” คราปได้ที่เราฟังพระคำของพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยพระคำนั้นเราก็คงสามารถกำจัดความบาปและความชั่วทิ้งไปและเป็นคนชอบธรรมยิ่งขึ้น

พระโลหิตและน้ำที่พระเยซูทรงหลั่งออกมาเป็นพระโลหิตและน้ำแห่งกัลลัสซึ่งทำให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนพระโลหิตและน้ำแห่งชีวิตที่ปลดปล่อยเราให้พ้นจากความตาย ความจริงที่ว่าพระเยซูถูกแทงที่ลิ้นข้างของพระองค์ด้วยหอกและทรงหลั่งน้ำกับพระโลหิตออกมานั้นยืนยันให้เห็นว่าเราได้รับการยกโทษเพราะพระเยซูและเรามีชีวิตที่แท้จริงเมื่อเราได้รับกัลลัสซึ่งทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์... พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และขอบพระคุณในท่ามกลางความทุกข์ลำบากของพระองค์เพราะพระองค์ทรงคิดว่าความวิญญาณจำนวนมากนั้นไม่ถ่วงจะได้รับความรอดพ้นทางความทุกข์ลำบากของพระองค์ จึงจำใจว่าพระเยซูทรงทนทุกข์และหลั่งพระโลหิตและน้ำออกมาเพื่อช่วยเราให้รอด

เมื่อท่านหยั่งรู้ถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในส่วนลึกแห่งจิตใจของท่านแล้ว ขอให้ท่านแต่ละคนกำจัดความบาปและความชั่วทิ้งไปอย่างรวดเร็ว รื้อฟื้นพระฉายาของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ และชื่นชมกับความรักอันยิ่งใหญ่และพระพรในแผ่นดินสวรรค์อันรุ่งเรือง ผมอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<p>การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์</p> <p>การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์</p> <p>การทรงบำบัตริศึกษา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำบัตริศึกษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์</p> <p>การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์</p> <p>การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี</p>	<ol style="list-style-type: none">คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากกระตือรือร้นของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาดคริสตจักรนรินทร์เห็นพระคัมภีร์เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคัมภีร์เชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ โถงของพระเยซูคริสต์เท่านั้นคริสตจักรนรินทร์เห็นพระคัมภีร์เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคัมภีร์ประกาศถึงความเชื่อของตนผ่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาร่วมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</p> <p>“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งใ้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่ามกลางมนุษย์ทั่วไป”</p>

“หลังจากสิบปีของการแต่งงาน ฉันก็ได้ให้กำเนิดลูกชาย”

ผมรู้จัก ดร. แจ็ค ลี ผ่านทางพี่ชายของผม (อัสเซอร์ นาสเซอร์) ที่ทำงานกับสถาบันโทรทัศนีสวีตเซียน (เครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก) ในปี 2000 พี่ชายของผมบอกให้ผมเข้าร่วมในการประชุมเพื่อการประกาศที่ปากีสถานของ ดร. แจ็ค ลี การประกาศครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพันธกิจในประเทศไทย

มุสลิม ผู้คนประมาณ 3 แสนคนเข้าร่วมในการประชุมและหลายคนกลับใจเป็นคริสเตียน นอกจากนั้น การทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้เกิดขึ้นที่นั่น ต่อมาผมได้มีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจอันอัศจรรย์ของพระเจ้าด้วยเช่นกัน

ผมและภรรยาแต่งงานกัน ในปี 2001 ผมฝันที่จะมีชีวิตที่เป็นสุข แต่ผมเริ่มรู้สึกขาดความอดทนหลังจากสองปีของการแต่งงานเมื่อภรรยายังไม่ตั้งครรภ์ ผลการตรวจร่างกายของภรรยาชี้ให้เห็นว่าท้องนำไป (ปีกมดลูก) ของเธอติดต้นซึ่งหมายความว่าเธอมีลูกไม่ได้ ผมคิดถึงการบำบัดบุตรบุญธรรม แต่เธอไม่ชอบแนวคิดนี้ เรามีปากเสียงกันบ่อยครั้ง ภรรยาของผมเดินทางไปศึกษาต่อที่อังกฤษในช่วงปีที่หกของการแต่งงานของเรา ผมรู้สึกหงายหงายที่ไม่มีภรรยาอยู่ด้วย ผมรู้สึกว่าความสุขเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผมเลย

หลังจากนั้น ผมได้รับการสัมผัสจากหนังสือของ ดร. ลี เรื่อง “สิบชีวิตในวันครบรอบความตาย” ผมได้รับการร้องขอให้แปลคำเทศนาชุดต่าง ๆ ของ ดร. ลี เช่น “บทแห่งความรัก” และ “ขนาดแห่งความเชื่อ” เป็นภาษาอังกฤษ ในช่วงการแปลนั้นผมได้รับความรู้ฝ่ายวิญญาณอย่าง โพลิบ เมื่อนี่สิ่งอื่นใด ผมเห็นผู้คนที่ได้รับการรักษาด้วยคำอธิษฐานโดยในพระเจ้าที่ คร. ลี ได้อธิษฐานเงินเอาไว้วัยผมเอง (ฮาอิงอิงกิจการ 19:11-12) ผมเริ่มมีความมั่นใจว่าเราสามารถได้รับพระพรของการตั้งครรภ์ด้วยเช่นกัน ครั้งแรกผมรับเอาคำอธิษฐานของ ดร. ลี สำหรับการกลับมาจากประเทศอังกฤษของภรรยาผม เข้มแข็งแทนอธิษฐาน เธอเดินทางกลับมาในเดือน



ศิษยาภิบาลลาซาลิ นาสเซอร์ (ผู้อำนวยการสถาบันโทรทัศนีสวีตเซียน ประเทศปากีสถาน)

ภรรยาคนหนึ่งซึ่งท้องนำไปของเธอดีตัน เธอไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เลยเธอและสามีของเธอไม่สามารถเดินทางมายังคริสตจักรแห่งนี้ในเกาหลีเพราะเขาไม่ได้รับวิชาทั้งสองจึงเอาภาพถ่ายของตนไปให้ ดร. แจ็ค ลี รับเอาคำอธิษฐานของเขาผ่านสถาบันโทรทัศนีสวีตเซียน.

กรกฎาคม 2010 เธอยังได้รับพระคุณและพระพรฝ่ายวิญญาณอย่างมากเช่นกันจากคำเทศนาของ ดร. ลี รวมทั้งการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจที่เกิดขึ้นผ่านทางท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรากำลังเดินทางไปที่เกาหลีเพื่อรับเอาคำอธิษฐานเพื่อการตั้งครรภ์จากท่าน แต่น่าเสียดายที่เราไม่ได้วิชา ในที่สุดเราจึงส่งรูปภาพของเราไปยังกรุงโซล ประเทศเกาหลีและรับเอาคำอธิษฐานที่อยู่นเหนือพื้นดินและกาลเวลาของท่านในเดือนพฤศจิกายน 2010 หลังจากนั้น ภรรยาของผมก็ตั้งครรภ์และคลอดลูกชายในเดือนพฤศจิกายน 2011 สาธุชยา

มีข่าวที่น่าอัศจรรย์เพิ่มขึ้นอีกข่าวหนึ่ง สถาบันโทรทัศนีสวีตเซียน (สถาบันโทรทัศนศานคาเวียมแห่งแรกของคริสเตียนในปากีสถาน) ได้ลาออกการประชมเพื่อการประกาศในต่างประเทศของ ดร. ลี และราชการมัตรการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาออร์ดูประมาณวันละ 6 หรือ 8 ชั่วโมง ทุกราชการถูกนำไปออกอากาศในหลายประเทศในแถบเอเชียและตะวันออกกลาง ในขณะที่เดียวกัน ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบอกผมว่าเธอได้รับการรักษาให้หายจากโรคเกี่ยวกับท้องและแม่สามีของเธอหายจากโรคเบาหวาน ชายชวามุสลิมคนหนึ่งจากประเทศซาอุดีอาระเบียบอกผมเช่นกันว่าเขาประทับใจกับคำเทศนามากและต้องการกลับใจเป็นคริสเตียน พันธกิจของ ดร. ลี ได้ผลอย่างมากจนเวลานี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าหลังจากที่ได้เห็นหมายสำคัญการอัครรย์ และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจซึ่งเกิดขึ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์อีกมากมาย ผมหวังว่าอีกไม่นานผมจะสามารถเดินทางไปเยี่ยมท่านและพบเห็นท่านในเกาหลีและแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจของผมต่อท่านด้วยตนเอง

“ข้าพเจ้าได้รับการรักษาให้หายจากโรคเบาหวานในคริสตจักรนวมินเซ็นทรัล”

ศิษยาภิบาลริต้า ลี โหตั้ง คุณชอย (พันธกิจ “ความรักกันพี่น้อง” ในอินโดนีเซีย)



ในปี 1982 ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ทรมานจากอาการปวดที่เท้าอย่างรุนแรงเนื่องจากโรคเบาหวาน อาการโรคเบาหวานของข้าพเจ้ารุนแรงมากจนหมอบอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินหกเดือน แต่ข้าพเจ้าก็ได้รับการรักษาให้หายด้วยพระคุณของพระเจ้า แต่ 15 ปีต่อมาโรคเบาหวานนั้นหวนกลับมาอีกเนื่องจากความคิดบาปของข้าพเจ้า ในเดือนตุลาคมปี 2011 ข้าพเจ้าวางแผนเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรนวมินเซ็นทรัล แคระดับน้ำตาลในเลือดของข้าพเจ้าสูงถึง 700 หมอประจำตัวของข้าพเจ้าบังคับไม่ให้ข้าพเจ้าเดินทางไปเกาหลีเพราะกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าจะได้รับการรักษาให้หายจากคำอธิษฐานของ ดร. ลี ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้อย่างยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าเริ่มรู้จักเกี่ยวกับ ดร. ลี ผ่านทางเพทริเซียญาติของข้าพเจ้า สามีของเธอคือมิชชันนารีปีเตอร์ ยูนซึ่งทำพันธกิจของท่านอยู่ในอินโดนีเซียเธอมอบแผ่นดีวีดีเรื่อง “ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า” ให้กับข้าพเจ้า เรือองราวในวีดีโอชุดนั้นนำอัครรย์มาก ดร. ลี อธิษฐานโดยไม่ได้วางมือของท่าน บนผู้ป่วยแต่ละคน ท่านเพียงแต่ยื่นอธิษฐานอยู่บนเวทีถึงกระนั้น ดวงวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนก็ได้รับการรักษาให้หายจากโรคของตน ในที่สุด ข้าพเจ้าก็มีความเชื่อ จากนั้นข้าพเจ้าหยุดกินยา ในวันที่ 7 ตุลาคม ข้าพเจ้าเดินทางไปเกาหลีเพื่อเขาร

วมในงานฉลองครบรอบ 29 ปีของคริสตจักรนวมินเซ็นทรัล ในเวลาที่เหมาะสม ศิษยาภิบาลอวูโสดร. แจ็ค ลี ก็เดินทางมาถึงสถานที่จัดงาน ข้าพเจ้าระลึกถึงผู้หญิงในพระคัมภีร์ที่ป่วยเป็นโรคคุดเดอมาเป็นเวลา 12 ปี แต่เธอได้รับการรักษาให้หายหลังจากที่เธอถูกต้องชายฉลองพระองค์ของพระเยซู (ลูกา 8:43-44) ด้วยหัวใจที่เป่าปรารถนาและความเชื่อดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงจับมือที่ทักทายกับ ดร. ลี ในวันอาทิตย์นั้น ข้าพเจ้าก็ล้มลงไปกับด้วยความยินดีและความปลื้มปีติใจและรู้สึกมั่นใจในการรักษาโรคของข้าพเจ้า หลังจากนั้น อาการโรคเบาหวานของข้าพเจ้าก็หายไปและเร่มดีขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังสามารถเดินทางไปมาโดยไม่มีอาการลำบากเช่นกัน ในวันที่ 10 ตุลาคม ข้าพเจ้าเดินทางไปเยี่ยมบ่อน้ำจืดที่เมืองมวนซึ่งเป็นน้ำทะเลที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นน้ำจืดที่ดื่มได้ด้วยคำอธิษฐานของ ดร. ลี ข้าพเจ้าเดินทางไปถึงที่นั่นพร้อมกับแขกชาวต่างประเทศอีกหลายคน ด้วยใจปรารถนาอันแรงกล้าข้าพเจ้าอธิษฐานพร้อมกับยกถวายน้ำจืดแห่งเมืองมวนไว้ในมือและเทน้ำนั้นลงไปใต้เท้าของข้าพเจ้าด้วยความเชื่อ ข้าพเจ้าดื่มน้ำนั้นด้วยเช่นกัน จากนั้น การทำงานของอัครรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้ามองขึ้นไปยังท้องฟ้า แสงอาทิตย์มีลักษณะเหมือนไม่กางเขนและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระวิญ

ญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าหายโรคแล้ว” จากนั้นข้าพเจ้าได้ขยับตัวลงไปในบ่อน้ำจืดแห่งเมืองมวนเจ็ดครั้งด้วยใจปรารถนาอันแรงกล้าจากการอัครรย์อันนำต้นเตนอีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้น ข้าพเจ้าได้รับการรักษาให้หายจากความซับซ้อนอันเอนองมาจากโรคเบาหวานและหายจากโรคเบาหวาน กล่าวคือ ข้าพเจ้าเคยมีปัญหารวมมองเห็นที่ตาจนขาแต่ข้าพเจ้าสามารถมองเห็นแม่กระที่อยู่อีกครัวเล็ก ๆ ของข้าพเจ้ากับบวมแองอยู่บ่อยครั้ง แต่อาการบวมนั้นได้หายไปและมีสภาพปกติ ข้าพเจ้าตรวจระดับของน้ำตาลในเลือดซ้ำอีกครั้งหนึ่งในอินโดนีเซีย น้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับ 96 ในขณะที่ท้องว่างและระดับ 110 ในช่วงสองชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารซึ่งหมายความว่าน้ำตาลในเลือดอยู่ระดับปกติ ข้าพเจ้ารับประทานอาหารเช้าและออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้า



ระดับน้ำตาลในเลือด (วันที่ 31 ตุลาคม 2011) = ปกติ - 96 เมื่อท้องว่าง - 110 สองชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหาร